

# วีเอส 09 เชิญชวนลูกค้าร่วมแคมเปญ “อิมบูนูเมื่อใช้สบู่วิภาดา”



วีเอส 09 เชิญชวนลูกค้าร่วมแคมเปญ “อิมบูนูเมื่อใช้สบู่วิภาดา”

หักยอดขายสบู่ทุกกลิ่นทุกก้อน 2 บาททำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

วีเอส 09 ออริจินอล เฮอร์บัตแคมเปญ “อิมบูนูเมื่อใช้สบู่วิภาดา” ชวนลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายร่วมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยผู้ที่ซื้อสบู่ผสมสมุนไพรวิภาดาทุกก้อนจะมีโอกาสร่วมทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุก่อนละ 2 บาท เนื่องจากบริษัทฯ จะหักจากยอดขายจากทุกช่องทางทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ถึงสิ้นปี 58

นางสิริจักษณ์ หาญวารากิตติ กรรมการฝ่ายพัฒนาการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท วีเอส09 ออริจินอลเฮอร์บัต จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดแคมเปญใหม่ล่าสุด “อิมบูนูเมื่อใช้สบู่วิภาดา” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้ร่วมสร้างกุศล โดยผู้ที่ซื้อสบู่ผสมสมุนไพรวิภาดาทุกก้อนจะมีส่วนร่วมบริจาคเงินก่อนละ 2 บาทเข้าโครงการ “อิมบูนูเมื่อใช้สบู่วิภาดา” เพื่อนำไปมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี สำหรับช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมทำบุญครั้งที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคน เนื่องจากการซื้อสบู่ทุกกลิ่นก็จะได้ร่วมกันทำความดีให้กับสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักยอดขายสบู่ผสมสมุนไพรวิภาดาจากทุกช่องทางการขายทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่จนถึงสิ้นปี 2558 โดยมั่นใจว่าแคมเปญดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี เพราะไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อทำบุญแต่การตัดสินใจซื้อสบู่วิภาดา ซึ่งบางคนก็ต้องซื้อใช้ประจำอยู่แล้ว จะมีโอกาสได้ร่วมทำบุญ หากลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายมีความประสงค์จะบริจาคเพิ่มเติมบริษัทฯ ก็ยินดีนำเงินมารวมกับยอดขายก่อนละ 2 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุต่อไป

“ขณะนี้บริษัทฯ กำลังประสานกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งร้านขายส่ง ร้านขายปลีก รวมทั้งช่องทางการขายผ่านแคตตาล็อกฟรายเดย์ และร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ “อิมบูนูเมื่อใช้สบู่วิภาดา” เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ การจัดแคมเปญดังกล่าวไม่ได้ต้องการกระตุ้นยอดขายสบู่ แต่ต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกันทำบุญ” นางสิริจักษณ์พูดกล่าวและเปิดเผยเพิ่มเติมว่า เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวน่าจะได้รับ ความสนใจจากลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างดี เนื่องจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ที่มีคุณภาพและมีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับบริษัท สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สบู่ หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามได้ที่ Call Center 098-865-1180

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณบัญญัติ 081-438-7353 คุณมนัสวิน 081-191-6779